
Hafnarfirði 09.11.2018 

 

Efni: Fyrirspurn fulltrúa Samfylkingarinnar í Fjölskylduráði um útsvar  

 

Útsvarið í Hafnarfirði er ekki fullnýtt í dag. Hvað má ætla að fullnýtt útsvar myndi skila aukalega í 

tekjur fyrir bæjarsjóð og hver yrði hlutur Fjölskylduþjónustunnar í þeirri hækkun?  

 

Árni Rúnar Þorvaldsson 

Fulltrúi Samfylkingarinnar  


